

Best Tech รุกหนัก...มั่นใจ GPS Solution ที่ตอบสนองได้จริง ปี 2561เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเล็งหุดสาขาเพิ่ม ขยายการเติบโตตลาด GPS



จาก โครงการ“มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ทำให้ตลาด GPS Tracking ตอนนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านขนส่งภาคเอกชนก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ GPS Tracking เข้ามามีบทบาทในส่วนของการช่วยบริหารจัดการรถ (Fleet Management) บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด หรือเบสท์เทค ผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS จึงเดินหน้าพัฒนา Solution เพื่อการตอบสนองอย่างซิดสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และเตรียมเปิดสาขาเพิ่มเพื่อรองรับตลาด GPS ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต

กรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ เบสท์เทค กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาตลาด GPS Tracking แข่งขันสูงมาก ด้วยกฎข้อบังคับจากภาครัฐและการยกระดับความปลอดภัย ยกระดับการขนส่ง ทำให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มรู้จัก GPS Tracking มากยิ่งขึ้น ว่าสามารถนำไปช่วยอะไรได้บ้างในการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับเบสท์เทค เราไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา Solution เพราะในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเรานั้น เป็นอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานมาตรฐานผ่านการรับรองระดับมาตรฐานสากล ในส่วน Solution เรามีการพัฒนา Solution โดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมา เบสท์เทค เราจึงเด่นด้าน Solution เพราะต้องยอมรับว่า ถ้าแข่งที่ Solution แล้ว เบสท์เทค ตอบสนองให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน 100% ค่ะ

สำหรับช่วงไตรมาสแรก ของปี 2561 นี้ เบสท์เทคเรา พร้อมเปิดตัว OBD 3G ที่ใช้งานง่ายตอบโจทย์กลุ่มคนทั่วไปในการบริหารจัดการการขับขี่ ใช้งานง่ายติดตั้งเองได้ และ GPS ที่สามารถดูพฤติกรรมคนขับรถ ตัวจับกระพริบตากรณีคนขับมีการหลับใน ฯลฯ ซึ่งสินค้าใหม่เหล่านี้ เบสท์เทคได้เล็งเห็นถึงธุรกิจด้านการขนส่งที่เติบโตขึ้น พร้อมทั้งธุรกิจหลายอีกหลายธุรกิจ ต่างต้องการตัวช่วยในการบริหารจัดการ และการยกระดับในองค์กร มากยิ่งขึ้น เราจึงมีสินค้าหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่มจริงๆค่ะ

กรรณิกา กอน้อย กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้ เบสท์เทคเตรียมขยายสาขา เพื่อรองรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่มีจำนวนมากขึ้น และเพื่อเป็นจุดบริการ เพิ่มความสะดวกสบาย และความไว้วางใจให้กับลูกค้า มากยิ่งขึ้น โดยเดิมมีสาขาอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร(สำนักงานใหญ่) สาขาอุบลราชธานี สาขาภาคตะวันออก และเร็วๆนี้สาขาที่จะเปิดใหม่คือ จังหวัดขอนแก่น เพราะ เรามองว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นจุดฮับของภาคอีสาน รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้า(โลจิสติกส์

กส์)ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจได้ว่า เรามีสาขาบริการที่คอยดูแลคุณ 24 ชม. 7 วัน